



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน มติชนออนไลน์	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายปรัชญา ธีรฉันทา ประธานสภากัญชา จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เตรียมจัดทำประชาพิจารณ์เรื่องการนำ กัญชามาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในฐานะพืชเศรษฐกิจ ในวันที่ 29 ก.ย.นี้ โดยเชิญเครือข่ายและสภากัญชาในพื้นที่ 8 ภาคเหนือตอนบน กว่า 400 คน มาร่วมแสดงความคิดเห็น ที่ห้องประชุมเทศบาลบ้านเด่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	สถานการณ์น้ำท่วม -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชน จ.อุบลราชธานี ว่า ได้ กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานที่ศูนย์พักพิง 24 ชั่วโมง สนับสนุนเรื่องยา เวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ มีเจ้าหน้าที่ฟื้นฟู สุขภาพจิต ซึ่งยาที่ต้องการมาก อาทิ ยาแก้ปวด และยาป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ส่วนที่ต้องรับมือคือช่วงน้ำลด ทั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจกรณี นายดำรงศักดิ์ เจียดประโคน อาสาสมัครที่เสียชีวิตหลังจากช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือดูแลครอบครัวต่อไป และขอบคุณในความเสียสละของทีมาอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ เสียสละเพื่อประชาชน
สยามรัฐ เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก	-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ ปก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ ด้าน นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วม จ.อุบลราชธานี ลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ประสบอุทกภัยหนัก เช่น อ.วารินชำราบ อ.พิบูลมังสาหาร อ.สว่างวีระวงศ์ อ.โขงเจียม ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติในสิ้นเดือนนี้ -นายทศพล ลินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ำป่า ไหลท่วมถนนบนเกาะช้างหลายจุด ระดับน้ำสูงกว่า 1.50 เมตร -นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ได้แสดงความเสียใจกรณีนายดำรงศักดิ์ เจียดประโคน อาสาสมัคร เสียชีวิตจากปอดติดเชื้อ หลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี และขอบคุณความ เสียสละของทีมาอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างเต็มที่ รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวนาย ดำรงศักดิ์อย่างดีที่สุด โดยพิธีฌาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันที่ 17 ก.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ณ วัดบ้านกรวด จ. บุรีรัมย์
มติชน	ภารกิจรมว.สธ. -เสนอภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เดินทางไปเยี่ยม รร.เด็กตาบอด พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล รพ.มกุฏศิริวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) ต.โป่งตาลอด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
มติชน กรม ประชาสัมพันธ์ เว็บ ประชาไท สำนักข่าวอิศรา ผู้จัดการออนไลน์	ฐานะเป็นสิทธิสวัสดิการภาครัฐ -เสนอข่าว นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. เผยได้จัดทำทะเบียนสิทธิรักษาภาครัฐ 128 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลแล้ว 115 กองทุน เตรียมประสาน 13 หน่วยงานที่เหลือ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อน ลดภาระงบประมาณ 750 ล้านบาทต่อปี เกิดประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบสิทธิและคุ้มครองประชาชนทุกคนให้เข้าถึงสิทธิ รักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ขึ้นต่อไปจะพัฒนาเป็นโมบายแอปฯ เพิ่ม ความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ขณะที่หน่วยบริการในอนาคตจะเน้นระบบ telemedicine ให้คำปรึกษาทางออนไลน์
ไทยรัฐ คอลัมน์มุม ข้าราชการ	รางวัลเลิศรัฐ -กล่าวว่า ก.พ.ร.ได้จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้ภาครัฐไทย จากการได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ขององค์การสหประชาชาติ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการ

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ดำเนินการเป็นเลิศ โดยมี หน่วยงานของ สธ. ได้รับรางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม, รพ.ชลบุรี ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จากผลงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์แบบประหยัดและบูรณาการ, อย. ได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ, กรมอนามัย ได้รับรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>-เสนอข่าว จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง ส่งผลงานเรื่อง ระบบบริการทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 และได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดี สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ</p>
สยามรัฐ	<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>-เสนอบทความ นายพงศธร อังคสิงห์ ผอ.ฝ่ายบริษัทสัมพันธ์ บ.ฟิลลิป มอริส เทตติ้ง (ไทยแลนด์) จก. เสนอให้มีการศึกษาข้อเท็จจริงและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีการเสนอข้อมูลตลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม โดยผลการศึกษาใน 13 ประเทศ ชี้ว่ามีเพียง 55 % ของผู้สูบบุหรี่ผู้ใหญ่ระบุว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพียงพอในการตัดสินใจ และ 68 % ต้องการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจ</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 21 ก.ย. 2562 ระบุว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-11 ก.ย. 2562 พบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 716,563 ราย เสียชีวิต 3 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ เด็ก แรกเกิด - 10 ปี ในปี 2562 มีรายงานเหตุการณ์ผู้ป่วยจากอาหารและน้ำเป็นกลุ่มก้อน 89 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดในโรงเรียน ในจำนวนนี้ตรวจพบเชื้อไวรัส 8 ครั้ง แยกเป็น Norovirus 5 ครั้ง และ Rotavirus 3 ครั้ง เกิดในเขตสุขภาพที่ 2 (ภาคเหนือตอนล่าง) มากที่สุด (4 ครั้ง) และเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในฤดูฝนถึง 6 ครั้ง คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสมักปนเปื้อนมากับน้ำและน้ำแข็ง ผู้ป่วยจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ อาจมีปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้คือ ชาดน้ำรุนแรง สมดุลเกลือแร่ผิดปกติ ไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิต</p>
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p>สารฟอกขาวในถั่วงอกดิบ</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา สธ. เผยแพร่ข้อมูลของกองอาหาร ระบุว่า ปัจจุบันพบผู้จำหน่ายถั่วงอกบางราย นำสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ ซึ่งเป็นสารฟอกสีที่มีฤทธิ์ฟอกขาวสูงและใช้ในอุตสาหกรรมมาผสมน้ำแช่ถั่วงอก เพื่อให้มีสีขาวนวลรับประทานและเก็บไว้จำหน่ายได้นาน เมื่อบริโภคจะทำให้เกิดอาการหายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง ผู้ที่แพ้รุนแรงหรือป่วยเป็นโรคหอบหืดจะมีการรุนแรงขึ้น ช็อก หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ กรมวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาและผลิตชุดทดสอบสารไฮโดรซัลไฟต์ สามารถตรวจความเข้มข้นของสารฟอกสีต่ำสุดได้ถึง 0.1% และได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้หอสม. นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำชุดทดสอบไปใช้ในชุมชนได้ โดยปีที่ผ่านมาได้รับรายงานการตรวจสอบถั่วงอก หนองไม้ดอง ชিংหน้ฝอย ผลไม้สด น้ำตาลปึก และทุเรียนกวน 2,438 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ 392 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16 หน่วยงานที่ตรวจสอบได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้ว</p>
คมชัดลึก	<p>พนันออนไลน์</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ สํารวจในปี 2560 พบว่า เยาวชนไทยเล่นพนันมากถึง 3.64 ล้านคน ในจำนวนนี้ติดพนันถึง 9.53 หมื่นคน เฉลี่ยประมาณคนละ 3,500 บาท</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล ระบุว่า จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ในส่วนของเยาวชนจะติดเกมไม่ได้ติดพนัน แต่เกมในปัจจุบันส่วนมากมีเรื่องพนันเข้ามาแอบแฝง ซึ่งวัยรุ่นมีธรรมชาติที่ชอบความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อความเสี่ยงนั้นอาจทำให้ได้รางวัล องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้พฤติกรรมติดการพนันเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง เรียกว่า โรคติดพนัน จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคที่เกี่ยวกับสารเสพติด ซึ่งสธ.และภาคที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด และหากผู้ปกครองพบบุตรหลานมีอาการเข้าข่ายโรคนี้ ควรโทรปรึกษากรมสุขภาพจิต</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p>วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งในปีนีกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัขฟรี และกิจกรรมอื่น ๆ ในวันเสาร์ที่ 28 ก.ย. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>แอปฯ Herb ID -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ นายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)ร่วมเปิดตัวการใช้งานแอปพลิเคชัน Herb ID ระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ โดยการถ่ายภาพพืชสมุนไพรไทยก็จะสามารถจำแนกชนิดและแสดงรายละเอียดของพืชสมุนไพรนั้นได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ปัญหานอนไม่หลับ -เสนอข่าว ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่องปัญหาการนอนคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,109 ตัวอย่าง ระหว่าง 1-13 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 60.1 เมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลา นานกว่าจะนอนหลับ ร้อยละ 48.2 ตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่น และร้อยละ 34.5 มีปัญหาสะดุ้งตื่นขณะหลับไปแล้ว</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch